
รายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

ในคณะกรรมาธิการวิสามญัวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๐ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖  อาคารรัฐสภา ๓ 

----------------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา 

  (นายมานิจ  สุขสมจิตร ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  ผมขอเปดประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองทีจ่ะแจงที่ประชุมทราบ  

วันนี้ก็มกีารประชุม สสร. อยางไมเปนทางการ คุยกันถึงเรื่องการทีจ่ะมาพิจารณาเพือ่ 

ปรับปรุงรางรฐัธรรมนูญโดยที่ยงัไมตองแปรญัตติ เดี๋ยวจะไดคุยกันในรายละเอียดอกีทหีนึง่วาเขากําหนด

ปฏิทินการทาํงานไวอยางไรบาง แลวก็เมือ่เชานีม้ีการประชุมคณะกรรมาธิการวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ผมก็ไดรายงานทีป่ระชุมทราบไปวา ในการยกรางรัฐธรรมนูญทัง้ที่

บางแสน ทัง้ทีช่ะอํานะครับ เนื่องจากวาเวลามันกระชั้นชิด แลวก็อีกอยางหนึ่งมนัยงัไมนิ่ง ตัวรัฐธรรมนูญ 

มันยงัไมนิง่ เพราะฉะนัน้เราจึงยังไมมีผลงานในการตรวจรางรัฐธรรมนูญ แตวาก็ไดดู ๆ ไป ผมก็บอกวา 

เมื่อรางออกมาแจกเมื่อวันที ่๑๙ เมษายน ก็ไดมอบหมายใหอนกุรรมาธิการของเราเอารางไปอานดูวาจะ 

มีความคิดเหน็อะไรอยางไรบาง เพราะฉะนั้นเรายงัไมไดทําบนัทกึอะไรเปนทางการวาเรามีความเหน็อยางไร 

เกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญนี้ตามกรอบทีเ่ราไดกําหนดไว แตวาหลงัจากนี้ไปแลวเราคงจะไดบันทึกวาเราม ี

ความเห็นในมาตราไหนอยางไรนะครับ ก็อยากฝากคุณสพุจนไวดวยวาเราอาจจะตองทํารายงานเสนอ

กรรมาธิการใหญที่คุณอัครวิทยเปนประธาน เราอาจจะตองทํารายงานเสนอวาเราไดทําอะไรไปบางแลว 

เพราะคณะอนุกรรมาธกิารคณะอื่นเขากม็ีผลงาน อยางเชน อนกุรรมาธิการวิชาการเขามีการจัดสัมมนา 

แลวอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูเขาก็จะมกีารจัดสัมมนาเหมือนกัน แตของเรา 

เราคงไมตองไปจัดสัมมนาอะไร เพราะเรามีหนาที่ตรวจรางอนัเดียวนะครับ ไมรูทานรองประธานมอีะไร 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอบคุณทานประธานพี่มานิจครับ แลวกผ็มก็ตองขอขอบคุณ 

พวกพี่ ๆ ทานอนุกรรมาธกิาร ความจรงิแลวชุดเราก็คอนขางจะเขมแขง็ แลวก็จริง ๆ แลวบทบาทมนัมี

สําคัญมาก เพยีงแตวาโอกาสที่ทาํงานมันมีนอย ซึ่งผมกไ็ดเรียนที่ประชุมกรรมาธกิารเมื่อเชานีว้า ถาหากวา

ตอนที่ชวงยกรางเขาไปบางแสนและตอนค่าํใหเราตรวจรางทําคูขนานไปนี่ มนัจะไดประโยชนเยอะ และ

สุดทายพอไมใหเราไป รัฐธรรมนูญรางฉบับแรกออกมากม็ีอะไรหลายอยางที่ไมคอยถกู เชน ถอยคําที่ไมนิง่ 

ใชไมเหมือนกนั ซึง่พี่สุพจนเคยเหน็มันก็ยงัมีปรากฏอยู ซึ่งตรงนีก้็สอดคลองกับทีท่านประธานมานิจ 

วา ผลงานของเราตรงนี้ส่ิงทีจ่ะทาํก็คือเราจะตองทาํภารกิจของเรา ส่ิงที่ผมเห็นตอนนี้ที่จะเปนรูปราง 

กค็ือรัฐธรรมนญูฉบับแรกซึ่งมันออกมาคอนขางที่จะเรงดวน มีคําที่ซ้ํา บางอันก็ใชถอยคําซึ่งไมตรงกนั  



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ        เยาวเรศ ๑/๒ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ไมแบบเดียวกนั บางอนักพ็ิมพผิดดวย ตรงนี้ผมอยากจะรบกวนพี่สุพจน เลขานี่ชวยกรุณาไปดูทั้งฉบับ 

แลวก็ชวยกรณุาทุกคนดวยนะครับ ไมเฉพาะพี่สุพจนคนเดียว ไปเก็บดูวาทัง้ฉบับนีแ่ตละมาตรามอีะไรที่ 

ผิดตาง ๆ ผิดตาง ๆ คือ พิมพผิด ผิดตาง ๆ เชน ถอยคําควรจะเหมือนกัน กลับไปใชคนละอยาง ผิดตาง ๆ 

ที่วาถอยคาํทีม่ันซ้ําซาก ผมเจอบางมาตรา อยางเชนวาในเรื่องสิทธิตาง ๆ มาตรา ๔๐ (๒) สิทธิในการตาง ๆ 

ของบุคคลในกระบวนยุติธรรม มันมีซ้ําซาก ใน (๒) พอสิทธิในการไดรับการพิจารณาเปดเผย รับทราบ

ขอเท็จจริง เสนอขอเท็จจริงตาง ๆ มันก็ไปซ้ําสิทธิในการ ลอกหมดเลยนี่ ความจริงเปนคําขยายมนัตองใช 

ที่เดียวพอ อันนี้ก็คือมากไป แลวก็ยังมีวา (๕) กับ  (๖) ของมาตรา ๔๐  (๕) บอกวา ในเรื่องการคุมครอง 

ไดรับความคุมครอง (๕) บอกมีสิทธิไดรับการคุมครอง พอ (๖) บอก ยอมไดรับการคุมครอง มันจะเอา ยอม 

หรือเอา มี มนัก็ตองเอาสกัอยางหนึ่ง มันไมไดมีความหมายแตกตาง แตมันใชถอยคําแตกตาง และอยาง 

มาตรา ๔๕ วรรคสาม ลิดรอน ก็ไปใช ล อันนีย้กตัวอยางวาเขาทําเขาไมใหเราดู ถาใหเราดูอีกตาหนึง่ 

มันก็จะเก็บตกตรงนี้ไดเยอะ   

  ประธาน  :  ไมใชไมใหเราด ูใหดูแตวาไมมีเวลา 

  นายเสรมิเกียรติ  วรดิษฐ  :  ไม คือผมกราบเรียน ที่วาไมใหดู คือไมใหดู ณ ที่บางแสน 

ที่เรากาํลังพูดไมใหดู คือเราอยากจะไปดูตรงนัน้ ก็เลยกราบเรียนวาพอมาถงึตรงนีม้ันก็มีเยอะ ซึ่งถาหากวา 

จะทาํหนาที่ของเราอยางทีห่ลาย ๆ คนวาเราจะมัวไปดูในเรื่องเอาวชิาการมาเสนอ ในหลกัการตาง ๆ คง

ไมไดแลว เราเอาแตวาสิ่งที่เขารางมา อะไรที่เราพบเหน็ขอบกพรองผดิพลาดในเนื้อหา ในถอยคําในอะไรนี่

เราก็ไลเปนมาตราไปแลวก็เอาไปเสนอ แลวก็ตรงนี้ส่ิงตาง ๆ ที่ผมกราบเรียนเมื่อสงไปใหกรรมาธกิารตรวจ

รางเขาก็ตองผาน ไปใหยกรางก็ตองผาน เพราะมนัไมใชเปนเรื่องในหลกัการ มันเรื่องความผิดพลาดใน

ถอยคําในภาษา อันนีก้็กราบเรียนวาเราชวยเก็บจากตรงนี้เราก็ไดเยอะ แลวทีนี้ในเรือ่งในหลักการใน

ประเด็น ซึง่จะตองมีการแปรญัตติในตามโปรแกรมที่ทานประธานใหเรามานี่ มนัจะมีแปรญัตติ ๒ อยาง 

ชวงหนึง่คือ แปรญัตติอยางไมเปนทางการ อีกชวง อยางเปนทางการ แลวชวงที่ไมเปนทางการคือ ๑ - ๑๔ 

พฤษภาคม สวนชวงที่เปนทางการคือ ตั้งแต ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ซึง่ผมขอกราบเรียนวาอยากจะให 

อนุกรรมาธกิารของเราไปดูแลวก็ใหมาเสนอในอาทิตยหนา ซึ่งเราประชุมคณะกรรมาธิการเมื่อเชานี้วา  

ถาไมมีประชุม สสร.ในอาทิตยหนา ชุดกรรมาธิการจะประชุมวนัที ่๑๑ คือวันศุกร ดงันั้นชุดอนุกรรมาธิการ

เราจะตองประชุมกอนวันที่ ๑๑ เราจะไดเอาขอคิดเห็นในขอที่จะเสนอนี่เอาไปเสนอวันที่ ๑๑ ได 

  ประธาน  :  วันที ่๑๑ เดือนอะไรบอกดวย 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม วนัศุกรครับ ซึ่งวนัศุกรหนา พีม่านิจ 

ครับ ผมอยากจะกราบเรียนวาพี่อยากจะนัดวนัไหน ถาไปนัดเร็วพวกเราก็ดูไมทนั แตทีนี้ถาวนัพฤหัสบดี 

เปนวนัหยุด วนัพืชมงคลนี่นะครับ ผมก็อยากจะใหพีม่านิจมาเปนวันพุธจะดีไหม ชดุเรานี่วนัพธุที ่๙ 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ        เยาวเรศ ๑/๓ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

วันที่ ๑๑ เปนวันศุกร เวลา ๑๓.๓๐ นาฬกิา ทานอัครวทิยนัดไว ทีนีถ้าของเรานัดตองนัดกอน วันพฤหัสบดี

เปนวนัหยุด กข็อวาวนัพธุจะเหมาะไหม ในการทีพ่วกเราจะไปเก็บเอาสิ่งที่ผิด ๆ พลาด ๆ นี่เอามารวม

ประมวลกนั และใหพี่สุพจนเอาไปรวมเพื่อจัดพิมพ แลวก็วันที ่๑๑ พี่มานิจประธานจะไดเอาเสนอชดุ

กรรมาธิการได พี่มานิจลองดูวันที่ ๙ จะเหมาะไหมประชุมอนุกรรมาธกิารเรา วนัที ่๙ พฤษภาคม 

  ประธาน  :  เอาวนัที ่๙ ผมเห็นวาคุณเสรมิเกียรติมาชวยเราเปนประธานได 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คงได แตวาถาพี่อยูก็ดี เพราะวาพวกเราทกุคนสําคัญทั้งนั้น 

แลววันที่ ๘ ละ 

ประธาน  :  เอาวนัที ่๙ คุณเสริมเกียรติมา 

นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ได ผมหารือพี่ ๆ ทั้งหลายวาวันที่ ๙ พวกเราจะสะดวกกี่โมง 

ถาเปนเชาจะเอา ๐๙.๐๐ นาฬิกา บายจะเอา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เมื่อไรดี พี่สุพจนวางวนัไหน 

  ประธาน  :  คืออยางนี้วนัที่ ๙ ถาสาย ๆ หนอย ไมใช ๐๙.๐๐ นาฬิกา สัก ๑๐.๐๐ นาฬิกา 

ผมพอไหว 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ถาอยางนั้น ๑๐.๐๐ นาฬกิา ผมก็อยากจะใหพี่มานจิมา 

โอเค. วนัที่ ๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกาครับ 

  ประธาน  :  เจาหนาที่ชวยจดไวดวยนะครับ  วนัพุธที่ ๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ประชุม 

อนุกรรมาธกิารนะครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุ  รูสึกวายังไมไดทําใชไหมครับ คืออยากฝาก 

คุณสุพจนชวยเตรียมทํารายงาน คือวนัที่ ๑๑ เราจะประชุมคณะกรรมาธิการ เพราะอันนัน้มนัพิเศษเราก็

ตองมีรายงานไปเสนอวาเราไดตรวจอะไรบาง พบอะไรบาง ที่ประชุมของกรรมาธิการชุดใหญจะไดดูวา

สมควรที่จะเสนอตอไปใหกรรมาธิการยกรางอยางไร แคไหน รายงานเปนอันรับรอง ไมมีอะไร 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองพจิารณา 

ทีนี้มาถงึเรื่องพิจารณา เอาตารางกอนนะครับ คืองานเราที่ตกลงกนัวาเราจะดูคูขนานไป 

กับที่กรรมาธิการยกรางเขาพจิารณาไป เพราะฉะนัน้โปรดดูตั้งแตวันที ่๑ ถงึวนัที่ ๑๔ พฤษภาคม จะม ี

การแปรญัตติอยางไมเปนทางการ อันนีห้มายความวาถาแกเล็ก ๆ นอย ๆ ก็เขยีนไปเสนอกรรมาธกิาร 

เมื่อกรรมาธกิารดู โอเค. แกได หรือวาผิดนิดผิดหนอยกแ็กกันไปนะครับ วนัที ่๑๔ พ.ค. ถือเปนวนัสดุทาย

ของการยืน่แปรญัตติ แปรญัตติอยางไมเปนทางการอยางที่ผมวาก็ถงึวนัที ่๑๔ คราวนี้วนัที ่๑๕ วนัที่ ๑๖ 

สสร. ก็จะตรวจสอบรายละเอียดของการแปรญัตติอยางไมเปนทางการ ประเด็นที่ตรงกนัอยางไรกจ็ะมา 

จัดกลุมในการแปรญัตติอีกที เพราะการแปรญัตติคร้ังนี้ทานทั้งหลายดูรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ แลวก็คง 

จะเหน็วามนัแปรญัตติไดไมงายนักเหมือนกับกฎหมายอืน่ ๆ ทั่วไป เพราะวาการแปรญัตติแตละครั้งเขาให 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ        เยาวเรศ ๑/๔ 
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สสร. มารับรอง ๑๐ คน รวมเปน ๑๑ คน ทัง้เจาของญัตติ เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็จะไดราว ๆ ๖ ชุด ๗ ชุด

อยางมาก ๗ ชุดไมไดแลว เพราะวาถาใครไปเซ็นชื่อให อยางคุณเสริมเกียรติจะแปรญัตติ ผมไปเซ็นชื่อให

ตรงนี้ผมหมดสิทธิไปเซน็ใหคนอื่นแลว เพราะฉะนัน้จะมรีาว ๆ ๖ ชุดแคนั้นเอง เพราะฉะนัน้เขาก็จะจัดกลุม

กัน มันจะแปรญัตติไดไมมาก แตวาในการแปรญัตติของแตละคนนัน้มนัอาจจะมีหลายประเดน็ทาํได ซึ่งทาํ

ไดนะครับ ทนีี ้๑๗ พฤษภาคม กรรมาธกิารยกรางก็เอาที่ยืน่แปรญัตติอยางไมเปนทางการเอามาดู อันไหน 

ที่ปรับแกได เขาก็จะปรับแกไป ตอนนี้ละครับ กอนถึงวันที ่๑๘ เราก็จะไดเอามาดูกนัสกัทหีนึง่ เพราะวา 

กอนที่เขาจะเอาไปเขาประชุมนอกรอบกบั สสร. นี่เราคงจะไดดูกันวาอันไหนที่ควรจะปรับแกไขอยางไร ที่

เขาแกไปแลว ถาแกไปแลว แลวก็ สสร. ไมติดใจมันก็คงจะนิ่งในมาตรานั้น ๆ แลว มาตรานัน้ ๆ จะนิ่งแลว 

คราวนีว้ันที่ ๑๙ ถึงวนัที ่๒๕ ก็จะเปนการแปรญัตติอยางเปนทางการ นัน่หมายความวาเมื่อมายืน่ขอ 

แปรญัตติเปนการภายในแลวกรรมาธกิารไมตกลง เขาถงึจะไปทําเรื่องยืน่เปนทางการ ยื่นเปนทางการก็ 

จะได ๖ คณะอยางที่วานั่นนะครับ จนกระทั่งถึงวันที ่๒๕ วนัยืน่แปรญัตติอยางเปนทางการวนัสดุทาย  

คราวนีว้ันที่ ๒๘ ถึงวนัที ่๓๑ พฤษภาคม กรรมาธิการยกรางก็มาประชมุกันเอง เอาประเด็นที่แปรญัตติ 

เอามาด ูแลวก็วันที ่๑ ถึงวนัที ่๗ มถิุนายน กจ็ะเชิญ สสร. ที่แปรญัตติมาใหความเห็นเพื่อหาขอยุติ ถาเผื่อ

ตกลงกนัไดก็จบกัน ถาเผื่อตกลงไมไดแลวก็สงวนไว มันก็จะไปอภิปรายกันในที่ประชุมใหญอีกทีหนึ่ง ทนีี้

วันที่ ๘ ถงึวนัที่ ๙ ฝายเลขานุการปรับปรุงรางใหสมบูรณ จัดทําสาํเนา อันนี้ละครับ เราไปเอามาดูไดแลว 

เอามาดูเพื่อทีเ่ราจะตรวจสอบดูวาเปนไปตามกรอบทีเ่ราคุยกันไหม ๑๐ มถิุนายน สงรางที่ปรับปรุงแลวให 

สสร. ทกุทาน นั่นหมายความวาเราดูแลว ---------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๒/๑ 
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แลวก็เราดูอยางละเอยีดชนดิที่วาไมนาจะใหผิดเลยระหวาง ๑ - ๕ กรกฎาคม อันนี้โปรดหมายเหตดุวยวา  

๑ - ๕ กรกฎาคม นาจะตองดูอยางเขมงวดผิดไมไดแลวตอนนี้ ๖ กรกฎาคมก็จะครบ ๑๘๐ วันตาม

รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ใหมาทํา หลงัจากนัน้ก็จะไมมีอะไรแลวก็จะหมดภาระหนาทีข่องเราแลว หลังจากนัน้ก็

จะเปนการจัดพิมพรางเพื่อเอาไปลงประชามติ แลวก็จะมีการลงประชามติ ที่กะกันไวลงประชามตปิระมาณ

วันที่ ๒ กนัยายน หลงัจากนัน้กรรมาธกิารยกรางก็จะมาดูกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ นัน่คือ

กฎหมายเลือกตั้ง  สส. สว. กฎหมายพรรคการเมือง แลวก็กฎหมาย กกต. ๓ ฉบับ ในกรรมาธกิารยกราง

รัฐธรรมนูญเขาจะมีคณะไปทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับนี้ อาจารยไชยยศเปนประธาน แลวอกี

คณะหนึง่เปนกฎหมายลูกทีค่วรจะมีในรัฐธรรมนูญนี ้ซึ่งคุณเดชอุดมเปนประธานอนุกรรมาธกิารในการ 

ยกราง แตอยางไรก็ตามหนาที่เราก็คงหมดแลวนะครับ ก็จะเปนหนาที่ของคณะคณุวิจิตรที่จะไปดูกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับนะครับ เมื่อเชานีท้านประธานอาจารยนรนิติก็ถามวา แลวกรรมาธกิารยกราง

รัฐธรรมนูญจะทํางานตอนไหน ผมก็ไดบอกไปแลววาเราก็คงจะตองทาํงานคูขนานไปกับการทํางานของ

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ หมายความวากรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญเขาแกตามที่แปรญัตติอยางไม

เปนทางการ แกตามที่การรับฟงความคิดเหน็ของจังหวัดเสนอเขามา ถามันนิง่เมื่อไรเราก็ดู แลวดูไปเร่ือย ๆ 

จนกระทั่งสุดทายมันก็จะเสร็จใกล ๆ จะพรอมกัน นัน่หมายความวาชวงวันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม มนัอาจจะ

เสร็จเกือบพรอม ๆ กนักับกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญู อันนีก้็เปนภาระของเราทีเ่ราจะตองทํา เชิญครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธานครับ คือในประเดน็ทีท่านประธานได

แจงวาถาหากแปรญัตติอยางเปนทางการซึ่งมี สสร. ที่ไมใชกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ม ี๗๕ คน 

เพราะวาเปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ๒๕ คน ตรงนี้ถาเกิดวา ๑ บวก ๑๐ มนัจะไดประมาณ ๖ ชุด  

แตวาตอนที่ผมกราบเรียนทีป่ระชุมทานวายังไมตกผลึกนะครับ ที่เรามากาํลังพิจารณากันอยูวาจะแปรญัตติ

ในลักษณะใด โดยทานประธาน สสร. กาํลงัหาขอยุติวาจะแปรเปนกลุม ๆ ประมาณ ๖ กลุม หรือจะแปร 

ทั้งฉบับ คือถาแปรทั้งฉบับก็ไมมีกลุม ถาใคร ๗๕ คนรวมกันลงชื่อรับรอง ทุกคนก็มีสิทธิอภิปรายทัง้ฉบับ  

อันนีก้็กราบเรยีนวามนัก็จะเหมาะสม แตส่ิงนี้มนักจ็ะเกิดขอเสียอยูนิดหนึง่ตรงทีว่า ถาไปเจอ สสร. ไปปะที่

ชอบพูด โดยเฉพาะอะไรที่ไมเปนประเดน็ก็ชางพูด เหมอืนเขาจะเลนเกมชา ตรงนีก้็เปนหนาที่ของประธานที่

จะตองพยายามคุมเกมใหอยู เพราะถาปลอยใหพูดเปรอะปะ ๒๙๙ มาตรา มันคุยกันไมจบแนคนเราถาจะ 

ตีรวน แตวาสิง่ที่ดีคือการแปรญัตติทั้งฉบบัมันสามารถที่จะพูดในส่ิงตาง ๆ ไดทุกมาตราถามันมตีกหลน  

อยาลืมวาถาจดั ๖ กลุม  ๖ กลุมมันตองบอกวากลุม ๑  กลุม ๒  หลังคอืกลุม ๖ เอามาตราไหนไป แลว

มาตราทีม่ันหลุดไมมีอยูในกลุม แลวถาเกิดมันมีขอบกพรองผิดพลาดซึ่งเหน็แลวกเ็ปนทีถู่กตําหนิแลวแก

ไมไดมันยิ่งซวยใหญ  

  ประธาน  :  อันนี ้Highlight มันจะไปอยู ๑ - ๕ กรกฎาคม 
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  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็เลยกราบเรียนวาตรงนี้ในชดุอนุของเราวนัที่สําคัญอันแรก 

ก็คือวันที่ ๗ ทีเ่รานัดประชุม ทานสุพจนก็ตองรวบรวมในความคิดเหน็หลากหลายของเราทีว่าไปพบ

ขอบกพรองเอามาประมวลแลวก็ทาํเปนเอกสารเพื่อใหทานประธานนาํสูกรรมาธิการ ซึ่งจะประชมุวนัที ่๑๑ 

แตวาไมไดหมายความวาเราหมดภารกิจ ถาหากวาวนัที่ ๗ แลวกว็ันที่ ๑๑ ผานไปแลวเรายงัพบในสิ่งสําคัญ

ก็สามารถแจงใหทานประธานอนนุัดประชมุไดอีก เพราะวาวนัสุดทายในการที่จะแปรญัตติอยางไมเปน

ทางการถึงวันที่ ๑๔ วันที่ ๑๑ วนัศุกร วนัที่ ๑๒ วันเสาร  วนัที่ ๑๓ วันอาทิตย  วันที่ ๑๔ เชาเรายังสามารถ

ประชุมไดอีกนะครับถูกไหมครับ วันที่ ๑๔ เชาเราสามารถประชุมแลวเราสามารถจะนําเสนอขอแกอยางไม

เปนทางการไดอีก ก็กราบเรียนวายงัดูไดอีกนะครับ คราวนี้เมื่อไมเปนทางการไปแลว พอมาเปนทางการ

วันที่ ๑๙ - ๒๕ ตรงนีพ้อเราไดรางรัฐธรรมนูญฉบับที่แกอยางไมเปนทางการ พอแกแลวเราก็ตองมาดูอยาง

เปนทางการ ตรงนี้กน็าํเสนอ เมื่อนําเสนอแลวในชุดที่อนกุรรมาธิการชดุเราที่เปน สสร. เราก็จะเอาความเห็น

ของทานเอามาสําหรับเอาไปอภิปรายไดในการที่แปรญัตติรับรอง เพราะมนัจะมีประเด็นวาที่ไมเปนทางการ

เราใหกรรมาธกิารยกรางดูบางประเดน็เขาก็อาจจะเหน็ดวยกับเราแกใหเรา บางประเด็นอาจจะไมตกผลึก 

อาจจะไมเห็นดวยกับเราเขายังคงของเขาไว ตรงนี้เราก็สงวนแปรญัตติอยางทานประธานวา แลวกย็ัง

สามารถที่จะเอาไปพูด ไปหาความเหน็ขอดี ขอเสีย เหตุผลตาง ๆ สูกนัใน สสร. ได ก็กราบเรียนวา 

อนุกรรมาธกิารของเราสําคญันะครับ ไมวาจะเปนทางการ ไมเปนทางการ ขอใหทานชวยกรุณาบอกวา

ประเด็นไหนสาํคัญไมสําคัญ แลวก็มีเหตผุลมาประกอบเสียหนอย เพื่อใหคนที่เปน สสร. ในชุดอนุ

กรรมาธิการเราสามารถทีจ่ะมีประเด็นแลวก็มีเหตุมีผลไปนําแถลง การทํางานของชุดเราก็จะถือวามีมรรค 

มีผล ไดทั้งปริมาณและไดทัง้คุณภาพ อยางไรตองฝากดูครับ ตองขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  ทานสุกรีขอนิดเดียววาวนัศุกรที่ ๑๑ อยากจะรบกวนคุณสุพจนมาประชมุกับ

กรรมาธิการใหหนอย พรอมทั้งเอารายงานมาดวย กรรมาธิการชุดใหญกรรมาธิการวิชาการจะประชุมบาย

โมงครึ่ง เชิญคณุสุกรี  

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ขออนุญาตทานประธานครับ คือการที่จะแสดงความคิดเหน็นี ่

นะครับ จะใหอนุกรรมาธกิารทําความคิดเห็นสงมาที่คุณสุพจนรวบรวมแลวก็สงไปใหทานประธาน โดยที่ไม

ตองมีการประชุมอีก อันนี้เปนวิธกีารทํางานตอนนี้  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  วันที่ ๙  พี่ตองเอามายื่นแลวตองมาประชุมดวยมาชี้แจงดวย 

แลวก็ถาเกิดวาประเด็นของพี่สําคัญวนัที ่๑๑ นอกจากพี่สุพจนมาแลว พี่สุกรีมาก็ดี  เพราะวาในชดุ

กรรมาธิการใหญเขาอาจจะฟงความเหน็ของพี่อยางละเอียดในการทีพ่ี่นาํเสนอ พีก่ต็องชี้แจงในกรรมาธิการ

ชุดใหญ สรุปแลวคือในความเห็นของพีท่ํามาเปนหนังสือเพื่อรวมใหเลขาประมวลใหทานประธาน แลวถา 
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วางพี่ควรจะมาทุกครัง้ เวนแตวันไหนพี่ไมวาง พวกเรานี่สามารถมาไดทกุคนครับทานประธาน เพราะวาทีน่ั่ง

มันเยอะครับ 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ดูตามตารางเวลาที่มีของชุด สสร. ทัง้หมด แลวเราตองทํางาน ผม

ขีดดูแลวมีทั้งหมด ๗ ขั้นตอนที่เราจะตองมีสวนรวมในการที่จะออกความคิดเหน็บางนะครับ คือวนัที่๑๔ ก็

เปนอันที่ ๑ ที่เราจะตองพจิารณาในสวนนัน้ แลววันที่ ๑๕ ๑๖ ตรงนี้เราไมตองมา แตติดตาม ข้ันที่ ๓ ก็คือ 

วันที่๑๙ - ๒๕ ตรงนี้ก็ตองตดิตาม แลวก็ข้ันที ่๔ ก็คือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ก็ตองติดตาม  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  วันที่ ๑๙ - ๒๕ ทานประธานบอกจะนัดประชุมเพื่อขอ

ความเห็นของทาน  

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ที่ผมบอกวาติดตามกห็มายความวาในระหวางที่การทํางานของ 

สสร. ตรงนี ้เราจะติดตามไดก็ตอเมื่อเรามขีอมูล เพราะฉะนัน้ในชวงขัน้ตอนตาง ๆ เหลานี้ถาเปนไปได

เลขานุการจะตองมีสรุปมาใหพวกเรา กรรมาธิการเราถงึจะสามารถที่จะตามทนั ไมใชมาเรียกประชุมแลว

เราถึงมาดูมนัตามไมทนั อันนี้คือข้ันตอนการทํางานตรงนี้ อยางนี้ถกูหรือเปลาครับ  

  ประธาน  :  แลวก็มีอันที่อยากชี้แจงคือวาทานประธานอัครวิทยอยากใหถืออันนี้เปนหลัก

ในการพิจารณา เนื่องมาจากวาเปนเลมมันกย็ังมีผิดพลาดนะครับ อันนีก้็ยังไมถูกตองรอยเปอรเซ็นต

เพราะวาวันที่ ๑๗ ประชุม เสร็จแลวก็ยังมผิีดพลาดอีกนะครับ ที่ไปลงหนงัสือพมิพกย็ังมีผิดอยู ผม

ยกตัวอยางบางมาตรา ๒๔๙ หนา ๙๑ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมหีนาที่ใหคําปรึกษาและ

ขอเสนอแนะ  

ในปญหาตาง ๆ  คําวา ตอคณะรัฐมนตรี ปดทายของวรรคนั้นไปเลย อยางนี้เปนตน 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  มีตกหรือครับ 

  ประธาน  :   คาํวา ตอคณะรัฐมนตรี ตัดมาตอทายคาํวา เกี่ยวของ อยางนี้เปนตน มนัก็มี

ผิดพลาดอยู เพราะฉะนัน้ตรวจ ๆ ไปเราอาจจะเจอขอผิดพลาดเยอะ ซึง่บางอันแกไปแลวก็ไมเปนไรหรอก

ครับ   นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   พี่สุพจนสนบัสนุนไปบางแสนใหพี่ไปอาจจะไมมีอยางนี ้

  ประธาน  :   วนันัน้เขาก็มาประชุมกันมาแกตรงนี้เสร็จแลวนะครบั มนัก็ยงัมีผิดอีก แตวา

เมื่อเชานี้คุยกนัวาเมือเสร็จเด็ดขาดวันที ่๖ กรกฎาคม จะตองไมควรจะมีผิด 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   อายเขาแนเลยทนีี้ ถามีผิดเราก็โดนดวย 

  ประธาน  :   เราก็ตองรับผิดชอบ เอกสารที่เจาหนาที่เอามาแจกนีน่ะครบั เปนเอกสาร 

ซึ่งอาจารยเกรกิเกียรติเจาความคิดในการเสนอวิธกีารเลอืกตั้งแบบใหมใหมานะครบั ใหผมมาเปนสวนตัว

ผมก็เลยใหพรรคพวกเอาไปอาน ๆ กนัดู อาจารยเกริกเกยีรติก็พูดหลกัการอยางนี้วาถาตองการเหน็ความ

เปลี่ยนแปลงในรัฐบาลหนา ก็ตองเปลี่ยนแปลงวิธกีารไดมาซึ่ง ส.ส ซึ่งอาจารยเกริกเกียรติก็นาํเสนออยางนี ้



อนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญ                สุภาภรณ ๒/๔ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

นะครับ แตวาอันนี้ในกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญจะไปคุยกันอีกทหีนึ่ง เพราะวามนัจะตองเขยีนบางอนั

เปน Key word ไวในรัฐธรรมนูญ สวนใหญจะไปลงในกฎหมายเลือกตั้ง 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   ขออนุญาตทานประธานนิดหนึง่ ตรงสัดสวนยงัไมตกผลกึ 

นะครับ ที่ทานประธานวาเอาคะแนนมารวม บางความเห็นก็ทัง้ประเทศ บางความเห็นก็ใหแบงเปนภาค ยงั

ไมตกผลึกนะครับ แลวก็ประเด็นพอไมตกผลึก ๓๒๐ จะนิ่งไหม แลวก็ ๓๒๐ ที่วานี้ควรจะเปน ๑ เขต ๓ คน  

เปนพวง หรือ ๑ เขต  ๑ คน พอไมตกผลึก การแบงเขตเลอืก กกต. ยงัแบงไมได ตอนนี้กวาจะตกผลึก สมมุติ

วากลางกรกฎาคมนีน่ะครับ กกต. ผมถามดูแลวเขาบอกเขาทาํงานยาก ทานประธานก็เลยบอกทาํยากก็

ตองทํา คือพอทํายากตองทาํแนนอนคุณภาพตองโดนดาวาแบงเขตชอบไมชอบธรรม ใครไดเปรียบ

เสียเปรียบ   

  ประธาน  :   คดิวายงัมีคนพดูกันไปเรื่อย ๆ เปอย ๆ วา สส. ภาค หรือ สส. บัญชีรายชื่อแต

ความจริงแลวมันไมใชเปนภาคหรอก นี่เขาขีดแบงกันอยางนี้นะครับ เขตที่ ๑ มนัก็จะรวมต้ังแตกรุงเทพไป

ถึงโคราช บุรีรัมยนะครับ เขตที่ ๓ ก็อยางที่เหน็ขางบน เขต ๔ มันไมใชภาคใตอยางเดียว ตัง้แตกาญจนบุรี

ลงไปเลย กาญจนบุรี ราชบรีุ สุพรรณบุรี รวมไปอยูในเขตนี้ดวย ซึ่งแนนอนคุณบรรหารตองไมพอใจแนเลย

เอาไปรวมอยางนี้แกตองไมพอใจแลว  

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :   ผมขออนุญาตทานประธานนะครับ วันกอนทีไ่ปสัมมนา แลวผม

เขาไปรวมสัมมนาอยูดวย กม็ีความรูสึกอกีอยางคือ ถงึแมเขาจะแบงเขตอยางไรเปน ๔ เขต หรือ ๘ เขต  

อะไรก็ตาม แตวาทีเ่ขียนไวในรางอนันี้ผมมีความเหน็อยางนี้นะครับวาไประบุไววาใหเปนกฎหมายลูกที่ไป

กําหนดเขต แลวยังไมไดเขียนไววาใครเปนผูที่จะไปกาํหนดเขตก็ ตองโยนไปให กกต.  สนช. เปนในฐานะ

รัฐมนตรีออกกฎหมายนะครับ ตรงนัน้ผมคิดวาจะเกิดความรูสึกทีพ่รรคการเมืองตาง ๆ ซึง่เขามีความ

ไดเปรียบ เสียเปรียบอยูในการแบงเขตตรงนี้นะครับ แลวมีการทีจ่ะทาํใหเกิดการไมยอมรับรางนะครับ ------ 

 

- ๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ        เยาวเรศ ๓/๑ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

   

ส่ิงเหลานี้ผมคิดวาถาเผื่อเปนไปไดลองไปเสนอดู ผมก็ไมทราบวามีความคิดเห็นอยางไร เขียนไวใน

รัฐธรรมนูญเลย เขตเลือกตั้งกี่เขตเขียนไวชดัเจน ประกอบไปดวยเขตจังหวัดไหน ๆ ไมอยางนัน้ตองไป 

เถียงกันที่ออกกฎหมายลูกนีน่ะครับ ตอนนัน้จะมีปญหา 

  ประธาน  :  พอดีคณุสุกรีพูดเรื่องนี้ข้ึนมาผมก็แนะนําไปวาใหเอาแบบ พรบ. ทนาย 

พรบ. ทนาย จะบอกไวเลยวา ในกลุมจงัหวัดนี้จะตองมผูีแทน ๑ คน จังหวัดนี้ไดแก ๑ ๒ ๓ ๔ จงัหวัดนี ้

ไดแก ๑ ๒ ๓ ๔ จะตองมีผูแทน ๑ คน อยูใน พรบ. ทนาย เพราะฉะนั้นอันนีถ้าทําแบบนั้นก็จะไมตองมา 

เถียงกันแลววาแบงอยางไร ลากเสนตรงไหน 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ประเด็นนี่คนเขาบอกวา มนัควรอยูในกฎหมายลูก ก็ตอง 

มาทะเลาะกนั มาถกแถลงวาควรจะอยูในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลกู เหตุผลนี้ตองมาถกแถลงกนั ซึง่ 

เขาบอกวาถาใสในรัฐธรรมนูญมันไมตองเอามาใสในกฎหมายลกู และมันตรงใจกับ สสร. แตถาออก 

กฎหมายลูกตองไปอาศัย สนช.  สนช. อาจจะออกมาไมตรงใจกับ สสร. ก็ได 

  ประธาน  :  คุณเสริมเกียรติ ในการทาํรัฐธรรมนูญครั้งนีค้งเปนที่ทราบกันอยูวา เขาจะมี

บันทกึอีกเลมหนึง่เรียกวา บนัทกึเจตนารมณ เพราะฉะนัน้ในบนัทกึเจตนารมณอาจจะบอกวาเหตุที่เขียน

มาตรานีว้าอยางนี้ กเ็พราะตองการอยางนี้ ที่วาตองการอยางนี้ก็จะใสในบันทึกเจตนารมณไปดวย เมื่อกี้นี ้

ประชุมก็มีกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณไปนั่งอยูดวย อาจารยสมเกียรติ  วรปญญา

อนันต ไปนั่งอยูดวย เขาก็จะไปคอยจดบันทึกอยูตลอดเวลา 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็มันเปนสวนหนึง่ทีท่านประธานวา เจตนารมณนี้เพื่อให 

สนช. รูเจตนารมณ สสร. แตไมไดหมายความวา สนช. จะตองเอาอยาง สนช. อาจจะไมชอบ ไมเหน็ดวย 

ก็ได ก็วากนัไป เปนภารกิจของแตละองคกรไป เราทาํของเราตรงนี้นะใหมันจบ 

  ประธาน  :  ใครมีอะไรจะซักถามอกี  

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ขออนุญาตนิดหนึง่ ทานประธานครับ ที่แกนี่ความจริงผมก็ดมูา 

รอบหนึ่งที่คิดวาอยากจะเสนอที่ประชุมดวย แตวาในเมือ่วาจะใหทาํเปนลายลักษณอักษร ผมจะทําเปน 

ลายลักษณอักษรใหคุณสุพจนนะครับ แลวฝากอยูหลายสวนดวยกนัทีผ่มมองเห็นวาคงไมใชเปนภารกิจ 

ของอนุกรรมาธิการชุดเรา แตวาเปนความคิดเห็น ก็มีอันหนึง่ที่ผมอยากฝากทานกรรมาธิการหรือวาทาง 

สสร. นี่ไปพิจารณานะครับ 

  ประธาน  :  เราเปนกรรมาธกิารวิชาการไปดวยก็ได ความเห็นเชงิวชิาการไดวามีความเห็น 

อยางไร อยางเมื่อเชานี้ก็มีฝายวิชาการที่อาจารยนครินทรทานเปนประธานก็ทาํเสนอมาในเรื่องของอํานาจ

หนาที ่สว. เร่ืองการที่จะเลือกหรือไมเลือกอะไรตออะไรนี่กท็ําความเหน็เชิงวิชาการมา ก็เพื่อที่คณะวิชาการ 

ซีกของเราอยูในภายใตสังกดันี้ก็จะเอาไปเสนอใหกรรมาธิการยกรางเขาพิจารณา เพราะฉะนัน้กม็อีะไร 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ        เยาวเรศ ๓/๒ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ก็เสนอเขามา 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ผมขอประเด็นถงึทีค่วามจริงผมทาํมาใหคุณสุพจนไปทหีนึง่กอน 

ที่จะไปที่บางแสน ประเดน็นโยบายพืน้ฐานการศึกษานัน้ คือความจรงิผมเห็นวาดีมากที่รางใหมข้ึนมาแลว 

นี่ดีกวาของป ๒๕๔๐ แลวกม็ีทางดานคุณธรรมจริยธรรมในการปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชนตั้งแตตนมา 

อันนี้ผมอยากจะเสนอความคิดเห็นวา ส่ิงหนึง่ที่คนไทยเราขาด คือ ความรับผิดชอบตอสังคม คําวา ความ

รับผิดชอบตอสังคม หรือ ความรับผิดชอบตอสาธารณะ ตรงนี้นี่คนไทยเราขาดมาก มคีุณธรรม มีจริยธรรม 

แตความรับผิดชอบไมมี มันจะทาํใหการทีจ่ะดูแลทุกขสุขของคนอื่นนีม่ันจะไมม ีแตถาเราปลกูฝงตั้งแตเด็ก

ข้ึนมาแลวนีน่ะครับ คือที่ผมมีความคิดอยางนี้ เพราะเหตุวาผมไปอานปรัชญาของทานขงจื๊อ เขาปลูกฝง

ตั้งแตเด็กวา วธิีการที่จะใหเด็กมีจิตสํานกึที่ดีตอคนสวนใหญ คนรอบขางตาง ๆ นี่ เขาตองปลูกฝงตั้งแตเด็ก 

เขาจึงระบุไววาใหปลูกฝงจิตสํานึกตอสวนรวม ภาษาจนีเขาเรียกวา ตาจงซนิ ตรงนีค้ือฝงใจผมตลอดเวลา

วาคนไทยเราขาด คือจิตสํานึกตอสวนรวม จิตสํานึกตอสังคม จิตสํานกึตอสาธารณะ ผมจะยกตัวอยางเชน 

มีอยูคร้ังหนึ่งที่ผมเห็นกับตาของผม คือผมขับรถไปติดอยูที่ไฟแดง ทีส่ามยาน สมัยกอนสามยานเปนเกาะ

กลาง ตนไมที่เทศบาลเขาปลกูอยูใหมนี่ลม มีไมค้ําแตวาลม มพีายุลม มจีราจรคนหนึ่งตํารวจ ขี่จักรยานอยู

ขางหนา จอดอยูตรงที่ลม ไมมีความคิดทีจ่ะไปยกขึ้นมาตั้งใหใหม ในขณะเดียวกนัขณะนั้นมีอาซิม้คนหนึ่ง

เดินขามถนนมา เดนิมาถึงตรงนี้อาซิ้มหนัมาเหน็เขา มาจับตนไมตั้งขึน้และเอาไมค้าํมาผกูเหมือนอยางเดมิ

แลวก็เดินขามถนนไป ผมมีความรูสึกวาระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชนธรรมดาจิตสํานึกมนัตางกนั 

ถาเปนผมเห็นเจาหนาที่ถาคนมีจิตสํานึกมนัปลูกฝงไดตั้งแตตน ผมคงจะไมปลอยปละละเลย เพราะติดอยู 

ที่ไฟแดง มีเวลาพอที่จะมาจดัตนไม ตรงนีค้ือจิตสํานึกตอสาธารณะ ทีเ่วลานี้เร่ืองภาพโปภาพอะไรตาง ๆ ที่

ในหนังสือพิมพที่ลง เพราะจิตสํานึกของสื่อที่ไมไดปลูกฝงตั้งแตตนวามองสิง่เหลานี้เปนสิง่ที่ไมดี ไมนึกถึง

ความกระทบกระเทือนตอสังคมสวนใหญ เพราะฉะนั้นถาเผื่อมีจิตสาํนึกตรงนี้ประเด็นปญหาเหลานีท้าน

แกไขได เราปลูกตั้งแตตน นโยบายพืน้ฐาน  

นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  แลวพี่สุกรีควรจะบัญญัติวาอยางไร 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ผมไปใสไวในนโยบายพืน้ฐานนีน่ะครับ 

  ประธาน  :  เอาอยางนี ้คุณสุกรีดู  

มาตรา ๗๙  รัฐตองดําเนนิการตามแนวนโยบายดานสงัคม การศึกษา และวัฒนธรรม  

ดังตอไปนี้  

(๓) พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง 

เศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนใหผูเรียนมคีวามคิดสรางสรรค สรางเสริมและปลูกฝงความรูและจิตสํานึก 

ที่ถูกตองเกีย่วกับคุณธรรม จริยธรรม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรูรักสามคัคี ความมวีินยั พฒันา 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ        เยาวเรศ ๓/๓ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

คุณภาพผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดสรรงบประมาณเพือ่การศึกษาอยาง

เหมาะสมและพอเพยีง  

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ผมมีเติมอยูตรงนีน้ะครับ ปลุกจติสํานึกความรูสึก ความรูและ

จิตสํานึกที่ถกูตอง มาตรา ๗๙ (๓) นี้ครับ ปลูกฝงความรู จิตสํานกึทีถู่กตองเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

และความรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ 

  ประธาน  :  ผมคิดวาคุณธรรม จริยธรรม  

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ผมมองภาพอยูครับ จิตสํานกึทีถู่กตอง คือผมบอกทําไมถึงแยก 

วาคุณธรรม จริยธรรม กับความรับผิดชอบ อันนี้มีความแตกตางกนัอยู คุณธรรมบางอยางมันดีครับ 

คุณธรรมตัวเองเอาตัวรอดไปไดหมด จริยธรรมสามารถทีจ่ะสรางสรรคในสิ่งที่ดไีด แตความรับผิดชอบ

บางครั้งนี่มนัขาดครับ ถามีความรับผิดชอบตอสังคม ความรับผิดชอบตอสาธารณะนี่นะครับ มันจะคลุม 

ไปถึงตรงนี ้อันนี้เปนความเห็นสวนตวันะครับ  

  ประธาน  :  เอาอยางนี้ไดไหม ชวยเขียนมาและบอกวาที่บัญญัตินี้ยงัไมเพียงพอ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เขียนไปดวยแลวกัน ที่เขาบอกวาคาํวา รับผิดชอบตอสังคม 

มันไมใชคุณธรรม จริยธรรม  

  ประธาน  :  ตองบอกวาเราไดอานในมาตรา ๗๙ (๓) นี้แลวยังไมเพียงพอ เขียนอธิบาย 

เหตุผลไวดวย 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ไมรูนะ เปนความเห็นสวนตวั 

  ประธาน  :  ได คือใครที่ไหนไมรูยังเสนอไดเลย แลวเรามาชวยทํางานอยางนี้เรากม็ีสิทธิ 

เสนอได  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  พี่เสนอมาได คือไมใชวาเรามองเหน็วาไมมี ในนั้นมีแตมันไม 

ครอบคลุม 

  ประธาน  :  ก็บอกไปเลยวาเทาที่มีอยูนี้ยงัไมเพียงพอ เพราะฉะนัน้อยากเพิ่ม หรือวา 

มีประเด็นอื่นที่อยากเพิม่อีกก็เขียนมาไดเลย 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ไดทั้งหมดนี่ ๒๙๙ มาตรา 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  อันนัน้ผมเขียนมาเสร็จแลว เพราะวาจริง ๆ แลววนันีก้็ดูมา

พอสมควร 

  ประธาน  :  อาจารยอุดมเชญิครับ 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมมีปญหาอยางนีว้า เวลาเรากาํหนดมาตรา 

คนที่ไปขมวดวาอนันี้มาตราหนึง่ อันนีม้าตราหนึง่นี่ คือเปนใครครับ  



   

อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ        เยาวเรศ ๓/๔ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ฝายเลขา ทานอาจารยสมคิด 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  เพราะบางที ผมยกตวัอยางในมาตรา ๓๙ เขาเอา 

๒ เร่ืองมารวมอยูในมาตราเดียวกนั เนื่องจากเขาไมไดเรียนกฎหมายอาญา เขาก็เอา ๒ เร่ืองมารวมอยูใน 

มาตราเดียวกนัโดยคิดวามนัเปนเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของกับทางอาญา คือ วรรคแรกเปนเรื่อง

ของการทีม่ันไมมีกฎหมาย ไมมีความผิด ไมมีโทษ  สวนเรื่องการดําเนนิคดีหรือวาสนันษิฐานไวกอนวา 

บุคคลสุจริตนี่เปนเรื่องวิธีพจิารณา มนัคนละเรื่องกนั แตวาเขาเอามาอยูในเรื่องของความยุติธรรม คือถา

มองในแงนี้กฎหมายทกุเรื่องมันเอามาใสอยูในมาตราเดยีวกนัไดหมด  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เขาพยายามจะใหมาตรานอยลง คือหลักการนี่เขาตองการให

นอยลง 

  ประธาน  :  ก็ตองทําบนัทึกมาดวยแลวกนัวาการวางมนัยงัไมถูกตอง 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมเขาใจวาประเด็นนี้ฝายเลขาของเขาตองการใหอยางที ่

ทานประธานยกรางวาตองใหนอยมาตรา 

รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  นอยมาตรานี ่ผมจับเอาหลายมาตรา 

  ประธาน  :  มันก็เลยจับโยงกันหมด อาจารยลองดูมาตรา ๔๗ วรรคสดุทาย วรรคหนึ่ง 

เขาพูดถงึเรื่องคลื่นความถี่ วรรคสอง องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ วรรคสาม การดําเนนิการตาม 

วรรคสอง วรรคสี่ การประกอบกิจการตามวรรคสอง มนัพนักนัหมด มันตองมาดูวรรคสุดทาย  ผูดํารง 

ตําแหนงทางการเมืองจะเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการหนงัสือพิมพ อันนี้ผมบอกอาจารยสมคิด 

เขาไปแลวบอกวา นีม่ันจะตองหาที่อยูใหมันใหม มนัไมสอดคลองกนั  

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ตรงนี้ไมทราบวาเปนหนาที่ของเราหรือเปลา  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็ได คือคนตรวจเหน็วาอะไรที่มันรางแลวไมเหมาะ ไมเหมาะ 

ดวยประการทัง้ปวงเราก็สามารถแสดงขอสังเกตไปได  

   ประธาน  :  ใชครับ อันนี้ละครับ ผมคิดวาจะชวยใหรัฐธรรมนูญนีห้นาตามันดยีิ่งขึ้น 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  มันสละสลวยขึ้น 

รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  เมื่อเราจะสังเกตวาบางมาตราก็มวีรรคเดียวใชไหม 

ครับ บางมาตราก็มีหลายวรรคมาก ทีนี้ผมก็บอกวาหลกัมันอยูตรงไหน 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือจริง ๆ ใหอยูมาตรานั้น คอืตองเปนเรื่องเดียวกนั 

เกี่ยวพนักนั 

  ประธาน  :  มาตรา ๔๗ วรรคสุดทาย มันก็กระโดดมา 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ        เยาวเรศ ๓/๕ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ประเด็นนี ้ตรงนี้ผมก็มองเหน็เหมือนกนัวาเกีย่วกับกิจการ 

หนงัสือพมิพ ในมาตราอืน่ ๆ เขาจะเขียนบอกวา กิจการหนงัสือพมิพและสื่ออ่ืน ๆ มนัจะรวมทัง้หมด 

วารอยแปดเลย แตวาบางมาตราก็เขียนไวชัดเจนเลย วทิยุกระจายเสียง โทรทัศน ซึง่ไมรูขอแตกตาง 

กันอยางไรที่จะใช  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  มันไมเกีย่วกับหนงัสือพมิพเลยมาตรานี้ หนังสือพิมพ 

มีอยูมาตราอืน่ 

  ประธาน  :  และอีกอันหนึง่เรายอนไปดูมาตรา ๓๕ วรรคสุดทายที่อยูหนา ๑๐ การกลาว 

หรือไขขาวแพรหลายซึง่ขอความหรือภาพไมวาดวยวธิีใดไปยงัสาธารณชนอันเปนการละเมิดหรือกระทบ 

ถึงสทิธิของบคุคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว อันนี้ โอเค.หมด ตลอดจนการ 

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ขอมูลสวนบุคคล อันนี้อาจจะไมเขาใจวาขอมูลสวนบุคคล 

ถาอยูในความคุมครองของทางราชการเปนขอมูลทางราชการ อันนี้ละครับ ราชการไมมีสิทธิเอาไปเปดเผย 

แตวาถาหากการไขขาว เขาจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยที่มนัไมเสยีหาย เชน จะพูดวา นายเสริมเกียรติ 

จบปริญญาเอกมาจากที่นัน่ที่นี ่มนัไมไดเสียหาย ถามนัเปนเรื่องจรงิ หรือวามีลูกกีค่น มีเมียกี่คน มันไม

เสียหายจะไปหามทําไม 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอมูลสวนบุคคลที่ควรหามเฉพาะที่เสียหายเทานัน้  

ที่ไมเสียหายเปนการสรรเสริญไมควรจะหาม มนัควรจะมีเติมคําวา ที่เสียหาย ไมเสยีหาย ก็วาไป  

  ประธาน  :  เหมือนอยางนี้ ขอสังเกตนีเ้ราตัง้ขอสังเกตได  

นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือเขานินทาวาดี ไมเปนไร เขารองเรียนวาดี ไมเปนไร 

  ประธาน  :  อันนี้คนเขียนอาจจะสับสนกบัขอมูลสวนบคุคลที่อยูในความครอบครอง 

ของทางราชการ อันนี้คุณไปเปดเผยไมได ถาเจาตัวเขาไมอนุญาต เชน ประวัติราชการ คุณเปนขาราชการ 

เขาใหกรอกประวัติ อันนัน้ประวัติที่อยูในมอืราชการ คุณเปดเผยไมได เวนแตเจาตวัเขาจะอนุญาต มันผิด 

พรบ. ขอมูลขาวสาร 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ผมถามทานประธานเกีย่วกับเร่ืองสื่อนะครับ ในมาตรา ๔๕ 

ในวรรรคสี่ วรรคหานีน่ะครบั ตอนทายนีม่ีใชวา ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง 

ในวรรคหาก็เหมือนกัน แตวาในมาตราอื่น ๆ นี่เขาใชคําวา เปนไปตามกฎหมายบญัญัติ แตในกรณีนี้ 

ผมไมทราบวาวัตถุประสงคเพื่อหมายความวา ที่ไดตราขึ้นนีห่มายความวา กฎหมายที่มีอยูแลวใชไหม 

จะตีความอยางนั้นไดไหม หรือถาไมใชอยางนัน้ หมายความวาบทบญัญัติที่จะไดตราขึ้น อันนี้คอื 

ขอแตกตางในถอยคําอันนี ้ไมทราบวาวัตถปุระสงคเพื่ออะไร 

                                                                                                                                   - ๔/๑ 



อนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญ                สุภาภรณ ๔/๑ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  อันนี้ม ี๒ ประเด็น ประเดน็หนึ่งที่อยากอธบิายก็คือวา มาตรา ๔๕ มันลอกมา

จากมาตรา ๓๙ ของเดิม ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นะครับ ทีนี้คาํที่ใช ตราขึ้นตามวรรคสองนั้นหมายความ

วา กฎหมายซึง่ไดออกมาแลวก็ดี ที่จะออกใหมก็ดี คุณจะออกมาเกินขอบเขต ๔ ประการที่ไดวาในวรรคสอง

ไมได นั่นก็คือ ๑. กฎหมายคณุจะตองออกมาเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ  ๒. เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพ

เกียรติยศชื่อเสียง  ๓. คุมครองสิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น  ๔. เพื่อรักษาความ

สงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของประชาชน  ๕. เพื่อปองกนัระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจเทานั้น คุณจะไป

ออกฎหมายมาจํากัดสทิธิส่ือ นอกเหนือไปจากเงื่อนไข ๕ ประการนี้ไมได ทั้งที่กฎหมายที่มีอยูแลวและทัง้

กฎหมายทีจ่ะออกใหม  หรือถาเขียนวา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ หมายความวาคณุไปออกกฎหมายเอา

เองแลวกนั แตอันนี้เปนการมัดเลยวากฎหมายที่คุณจะออกมาใหมคุณจะออกเกนิเงือ่นไข ๕ อยางไมได 

เชน คุณจะออกวาเพื่อปองกนัศาสนา อยางนี้ไมไดแลว อันนี้เปนของเกาครบั 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ผมเขาใจคือหมายความวาในมาตรา ๖๐  มาตรา ๖๑  มาตรา ๖๒ 

ก็ทํานองเดียวกันที่วามันเปนกรณีที่เปนการที่จะออกกฎหมายมาเพือ่จํากัดสิทธิ หรือวาไปลวงละเมิดสิทธ ิ

นะครับ อันนี้กเ็ขียนในลกัษณะเปนอีกรูปแบบหนึง่ เพราะฉะนั้นตรงนีค้ือตามกฎหมายเกาก็เขยีนอยางนี้จริง

นะครับ ผมมีความรูสึกวาทําไมไมเขียนใหเหมือนกัน อันนี้คืออาจจะขอแตกตางตรงนี ้

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อยางทีท่านประธานพูดเมื่อสักครูนี้ วรรคทีห่าที่บอกไมเหมือน

ที่อ่ืนวาทําไมไมเขียนวาใหจบวา ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เหมือนอยางที่อ่ืน ทาํไมมีเติมวา ซึง่ตราขึ้น

ตามวรรคสอง ทานประธานก็อธิบายแลววา หมายถงึตองเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับ ๕ อยางเทานั้น จะเปน

กฎหมายที่ออกมานอกจาก ๕ อยางนี้ใชไมได กฎหมายถูกบีบตีกรอบวาตองออกมาใหเพื่อเฉพาะ ๕ อยางนี้

เทานัน้ ๕ อยางตามวรรคสองเทานัน้ ถาเปนกฎหมายที่ออกนอกกรอบใชบังคับเร่ืองนีไ้มไดครับ 

  ประธาน  :   เชนขณะนี ้พ.ร.บ. การพิมพ ๒๔๘๔ มนัขัดรัฐธรรมนูญ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   ถึงไมออกกฎหมายยกเลิกกใ็ชไมได 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :   คือคําวา ได มันตดิใจตรงนี้ ซึง่ตราขึ้นตามวรรคสอง ซึ่งไดตราขึ้น

ตามวรรคสอง นี่คือ Past tense  Present tense อะไรพวกนีน้ะครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   คือวาอันนี้เหมอืนกับวาจะตองตราขึ้นใหม จริง ๆ แลวอยาง 

พี่มานิจวาที่มอียูแลวดวย เพราะฉะนัน้คําวา ซึง่ไดตราขึ้น นาจะวา ตามบทบัญญัตแิหงกฎหมายตามวรรค

สอง ที่วา ซึง่ไดตราขึ้น พอใสไปแลวมันทาํใหความหมายเขวไป เหมือนกับวาตองเอากฎหมายที่ออกใหม

เทานัน้ อันนี้เปนขอคิดที่ดี พี่เขียนไวเสียหนอยวาคําวา ซึ่งไดตรา ไมนาจะมี  

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :   ฝากทานประธาน องคกรอิสระองคกรหนึ่งทีจ่ะตั้งขึ้นในตัวบท

ทั้งหมดเลยไมไดเขียนไววาองคกรนี้ใหตั้งข้ึนมาตามอะไร ในมาตรา ๔๗ กทช. อะไรพวกนี้ ผมมีความคิดวา 
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อยางนีน้ะครับฝากทานประธานวาจะเปนไปไดไหมที่วาองคกรทีว่าตองมีกฎหมายรองรับ แตอานทัง้มาตรา

แลวผมก็ยงัไมชัดเจน 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   ยังไมมีชื่อ 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ตองใหตราเปนกฎหมายออกมา หมายถงึองคกรอันนีน้ะครบั  

คือไมอยางนั้นเดี๋ยวองคกรอันนี้คือต้ังขึน้โดยรัฐ  

  ประธาน  :   หลักทั่วไปวาองคกรของรัฐ ถาจะตั้งองคกรอะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งมันจะตองอยู

ในกรอบกฎหมาย ทัง้กฎหมายทีม่ีอยูแลว หรือกฎหมายที่จะออกขึน้มาใหม อันนี้ทีเ่ขียนวา องคกรหนึง่ใน

ขณะนี้มันเปนอยางนี้ เดี๋ยวเลาเบื้องหลังใหฟงวา คือตามรัฐธรรมนูญเดิมประกอบกบั พ.ร.บ. กิจการวิทยุ

และโทรทัศนของเดิมออกมาเมื่อป ๒๕๔๒ นั้นมนัใหมี ๒ องคกร เมื่อ ๒ องคกรเกิดขึ้นมันไมเวิรก 

เนื่องมาจากวาองคกร คทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมมันเกดิขึ้นมาได สวนกรรมการ

วิทยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน กสช. มันเกิดไมได เหตุที่มนัเกิดไมไดเนื่องมาจากวามีการรวนเร มกีาร

เขาไปแทรกแซง ฟองศาลปกครอง ศาลปกครองยกเลกิการสรรหามา ๒ คร้ังแลว เหตุที่เปนอยางนีม้ันก็มี

หลายสาเหตุดวยกนั เนื่องมาจากวาการสรรหาทาํกนัไมถูกตองตามกฎเกณฑ ๕ อยาง อีกอยางหนึ่งที่ผมคิด

วานาจะมีสวนอยางมากคือวา อันนี้มนัเกีย่วของกับเงินเปนแสนลานบาท ถาองคกรนี้มันเกิดขึ้นมาแลวมนั

จะกระเทือนซางใครตอใครเยอะแยะหมดเลย เพราะฉะนั้นรัฐบาลปจจุบัน รัฐบาลทานนายกสุรยทุธกค็ิด

อยากใหมีองคกรเดียว ซึง่ตรงกับความเห็นของนักวิชาการหลาย ๆ คนวาการม ี ๒ องคกรนั้นนะครบัมันจะ

ทําใหองคกรที ่๒ เกิดขึ้นไมไดเพราะวาไมมีใครอยากใหมันเกิด ถาเกิดข้ึนแลวมันกระเทือน นั่นประการหนึง่ 

  อีกประการหนึง่นัน้ เขาบอกวา องคกรจัดสรรความถี่นัน้มีหนาที่เพยีงแตจัดสรรแลวก็หมด

หนาที่แลว เพราะฉะนัน้ก็ควรจะใหมันเหลอืองคกรเดียว แตอาจจะแบงงานกนัทาํ แบงเปนแผนก แผนก

จัดสรรความถี ่แผนกควบคุมเนื้อหาของวทิยุและโทรทัศน อันนี้ละเขาถึงจะใหมีองคกรเดียว อันนีก้ําลังเปน

ที่ถกเถียงกนัอยู คือทางผูปฏิบัติการ ฝายสมาคมนกัวทิยโุทรทัศนก็บอกวา โอเค. มีองคกรเดียว ฝาย

นักวชิาการดานสื่อสารมวลชนก็บอกมอีงคกรเดียว สวนฝายโทรทัศน ฝายวิทยุบอกมันตอง ๒ สิ มีองคกร

เดียวไดอยางไร ตอนนี้ก็ไปยบุกรมไปรษณียโทรเลขแลวกรมประชาสัมพันธสวนหนึ่งก็ถูกยบุไปแลว  แลวจะ

ใหเหลือองคกรเดียวมันจะเปนอยางไร กอ็างกนัไป เพราะฉะนั้นอนันีก้็เปนเบื้องหลัง 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :   ที่ผมเรียนนี่คือหมายความวาองคกรทีว่านี้ควรจะมีกฎหมายกอต้ัง

ข้ึนมาในองคกรนี้นะครับ ในบทบัญญัติเดิมก็เขียนวา ทัง้นี้ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ แตในมาตราใหมนี้ไมได

เขียนไวเลยนะครับ เพราะฉะนั้นจะเปนขอสังเกตวาถาเผือ่เปนไปไดไหมวาที่จะเขยีนไวตรงไหนที่ใหเหน็วา

องคกรนี้ตั้งขึน้โดยกฎหมาย ไมใชวารัฐบาลหรือวากรมประชาสัมพนัธไปต้ังขึ้นเอง ถาเผื่อไมระบุไวอยางนี้

มันเปนชองวางใหหนวยราชการไปทําไดนะครับ  
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  ประธาน  :   เขียนแนะนํามาไดดวย เพราะวาขณะนี้อยางเชนตอนนีน้ะครับการเขาไปคุม 

iTV ขณะนี้นะครับ เนื่องมาจากวามนัเกิด Date lock ในมาตรา ๔๐ พ.ร.บ. จัดสรรคลื่นความถี่ บอกวา 

ในขณะที่ยงัไมมี กสช. หามรัฐบาลเอาความถี่ไปจัดสรรใหคนอื่น เพราะฉะนั้นความถี่ iTV เมื่อยึดกลับคืน

มาแลวนี่นะครับก็จะตองใหหนวยราชการทํา ทนีี้หนวยราชการทําถาใหมันเปนสถานที่ราชการเปนแบบงาน

ราชการเขาบอกมันไมเวิรกมันเละเลย เพราะฉะนัน้เขาถึงตั้งเปนหนวยงาน SDU Service Division Unit 

ข้ึนมา อันนี้เปนไปตามกฤษฎีกาการจัดตั้ง SDU ของสํานักนายกขึ้นมา เอา SDU ไปทํางานที ่iTV ขณะนี้ 

แตวามันก็ยงัไมเขารูปเขารอยเลย SDU ที่ทํางาน iTV ขณะนี้มนัเกิดขึน้ตามกฤษฎีกาของสํานักนายกที่ให

ตั้งหนวยงานธรุกิจข้ึนมาในราชการอะไรตออะไร ซึ่งผมจาํรายละเอียดไมไดหรอก แตเขาเอา SDU ไปโยนลง

ที่ iTV ขณะนี้ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณเจาหนาที่ดวยครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๕ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

   

 

 

   

 


